
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ โดยมี  
ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม  โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดย พลเอก ประสาท สุขเกษตร  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ได้มอบหมายให้ 
ฝ่ายเลขานุการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการว่า  คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุม ๒ ครั้ง  
โดยการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีการพิจารณาการคออกแบบนโยบายการพลิกโฉม
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ในปี ๒๐๔๐ โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาวะผู้น าการบริหารระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษา  
คณะอนุกรรมาธิการ เป็นผู้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ ส่วนการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
เป็นการพิจารณาแนวทางการจัดการ เรียนการสอนเ พ่ือฝึกทักษะ ( Executive Funtion : EF)  ให้ กั บผู้ เ รี ยน  
โดยเชิญ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
และแพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย มาให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการ 
  นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล กล่าวต่อที่ประชุมว่า การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะ (Executive Funtion : EF) 
นั้น เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ควรน า การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะ 
(Executive Funtion : EF) ไปบูรณาการในการจัดท าหลักสูตรของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน 
ในทุกช่วงวัย 
  นางสุนี  จึงวิโรจน์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการพัฒนาการศึกษานั้นควรให้ความส าคัญในการพัฒนาครู  
เนื่องจากครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการอบรมสั่งสอน เป็นแบบอย่างที่ดีและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน 

 

 

ฉบับท่ี ๖/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  



๒ 
 

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายเฉลา 
พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนกุรรมาธิการวา่ คณะอนุกรรมาธิการ
ได้มีการประชุมครั้ งที่  ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยคณะ 
อนุกรรมาธิการได้พิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดตั้งส านักบริหารการประถมศึกษา (สบป.)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งได้น ามาเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมาธกิารการศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชมุ
คณะกรรมาธิการได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานดังกล่าวและขอให้กรรมาธิการน าไปพิจารณา

ด้วยหากมีความเห็นเพิ่มเติม ในรายงานดังกล่าวขอให้แจ้งความเห็นไปยังประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต่อไป 

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริม
การเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน  
ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการว่า คณะอนุกรรมาธิการ  
ได้ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยได้พิจารณา 
(ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายความต้องการจ าเป็น 
ในการจัดสวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน 
กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวคณะอนุกรรมาธิการเห็นสมควรเสนอให้มีการตั้ง
คณะท างานขึ้นมาด าเนินการเพ่ือให้ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายความต้องการจ าเป็น 
ในการจัดสวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  
มีความสมบูรณ์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะท างานตามที่ประธานคณะอนุกรรมาธิการเสนอ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการรับทราบความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว และหากคณะอนุกรรมาธิการด าเนิน
การศึกษาและติดตามการด าเนินการเป็นประการใด จะน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบในโอกาสต่อไป 
 
 

ภาพ – ข่าว โดย ธิดา – พรภวิษย ์


